



Thành uỷ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2023



Hội LHPN Việt Nam các cấp hưởng ứng "Tuần Lễ áo dài" năm 2023

# BẢN TIN

## THÀNH PHỐ

# Quảng Ngãi

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY QUẢNG NGÃI

**KỶ NIỆM 80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM (1943-2023)**

**ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM 1943:  
CƯƠNG LĨNH VĂN HÓA ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!**



**ĐỀ CƯƠNG VỀ  
VĂN HÓA  
VIỆT - NAM**

Năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đưa ra một đề cương văn hóa mà chúng tôi nhận thấy hợp với nước Việt Nam đang đấu tranh để giành một nền độc lập dân chủ và những quyền lợi dân tộc.

CÁC ĐIỂM CHỦ YẾU

1. Phải có văn hóa Việt Nam mới có thể có độc lập dân tộc.
2. Quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị: Văn hóa kinh tế của một xã hội và chế độ chính trị của nó quyết định phần lớn văn hóa của xã hội kia. Văn hóa có sự quyết định thường tương đối.
3. Thái độ Đ. C. S. Đ. Đ. đối với nền văn hóa.

PHÁT HÀNH DÙNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ, ĐOÀN THỂ



**SỐ THÁNG 3 - 2023**





## BẢN TIN NỘI BỘ SỐ 3/2023



Chi đạo nội dung,  
chịu trách nhiệm xuất bản  
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

Biên tập

**ĐẶNG QUANG BÌNH**  
(Trưởng ban)

**VŨ THỊ MINH THỦY**  
(Phó ban)

**PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG**  
**VŨ THÀNH CHÂU**  
**NGUYỄN TẤN QUANG**  
**NGUYỄN VŨ THANH THÙY**  
**PHẠM TRUNG TIẾN**

Trình bày  
**PHẠM TRUNG TIẾN**

• Số lượng 900 quyển, khổ 14.3 x 20.3 cm. GPXB số: 01/GP-XBBT cấp ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ngãi. In xong và nộp lưu chiểu tháng 2/2023.

• **Tin, Bài cộng tác gửi về:**

Địa chỉ : 57 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3823775

Email : bbt.btnb@gmail.com

## MỤC LỤC

- Lời dạy của Bác Hồ với người thầy thuốc. 1
- Việc sử dụng Đảng kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 4
- Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023. 5
- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của Thành phố trong 5 năm, 10 năm, 20 năm đến. 7
- Tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 10
- Tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023. 12
- Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2023. 13
- Thành phố quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. 17
- Kết quả công tác ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn trong đợt Tết Nguyên đán 2023. 18
- Ban CHQS thành phố thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội góp phần xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh. 20
- Người giáo viên có tấm lòng thiện nguyện. 23



Lễ đón nhận cấp bằng Di tích lịch sử  
"Địa điểm vụ thám sát Khánh Lâm", xã Tịnh Thiện



Lễ giao nhận quân năm 2023

## Nhớ chuyển cho mọi người cùng xem

In tại Công ty TNHH In Quảng Ngãi Plus \* Địa chỉ: 296 Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi \* ĐT: 0255.6549999 - 6555759



## Lời dạy của Bác Hồ với người thầy thuốc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo sức khỏe cho người dân. Người nhấn mạnh: *“Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”*. Vì vậy, muốn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết phải đảm bảo sức khỏe cho toàn dân. Y tế là một ngành đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh mạng con người nên được Người rất chú trọng. Ngày 27/2/1955, báo Nhân dân số 362 đăng bài *Thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế* của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức thư ngắn gọn, súc tích chứa đựng nội dung sâu sắc, khoa học, mang tính định hướng chiến lược đối với ngành Y tế nước ta. Với ý nghĩa đó, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 39/HĐBT ngày 6/2/1985, lấy ngày 27/2 hàng năm là *“Ngày Thầy thuốc Việt Nam”* và ngày 27/2 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Y tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở ngành Y nói chung và thầy thuốc nói riêng phải nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình. Trong bức thư ngày 27/2/1955, Người nhấn mạnh: *“Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang”*. Muốn chữa bệnh tận gốc thì không chỉ nhìn vào những vết thương bên ngoài, mà cần phải quan tâm cả những vấn đề tinh cảm, tinh thần để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cho nên, Người nhắc nhở: *“Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”*. Trước sự tàn khốc của chiến tranh, với điều kiện sinh hoạt khắc khổ hoặc vì sự tu dưỡng chưa đầy đủ mà một số anh em quân nhân không được trân trọng, đối xử với thầy thuốc không được nhã nhặn. Khi gặp những người như vậy, người thầy thuốc *“nên lấy lòng nhân loại và tình thân ái mà cảm*



*động cảm hóa họ*”. Để thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang đó, Người đã đưa ra một số chỉ dẫn cho người thầy thuốc, cụ thể:

**Một là, đối với bệnh nhân - phải thương yêu người bệnh.** Đây là điểm cốt lõi mà Người muốn nhắc nhở thầy thuốc. *Người yêu cầu:* người thầy thuốc cần phải thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Cán bộ ngành y tế, từ bác sĩ đến nhân viên cần có thái độ nhã nhặn và có tinh thần phục vụ tốt nhân dân.

Người nhấn mạnh: *“Luong y phải như từ mẫu”*, nghĩa là các thầy thuốc phải có lương tâm, hết lòng hết sức tận tụy phục vụ người bệnh giống như một *“người mẹ nhân từ”*. Có thể nói, lương tâm nghề nghiệp là cơ sở để hình thành những đức tính cần thiết của người thầy thuốc, là động lực thúc đẩy người thầy thuốc tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của mình.

**Hai là, đối với đồng nghiệp - phải thật thà đoàn kết, nêu cao tinh thần tập thể,** thi đua học tập và công tác để tiến bộ không ngừng về chính trị, tư tưởng, về chuyên môn kỹ thuật. Người nhấn mạnh: *“Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích”*. Trong cuộc chạy đua với bệnh tật, nhiều khi tính mạng con người chỉ được tính bằng phút, bằng giây đòi hỏi mỗi người thầy thuốc, cán bộ y tế phải biết cách phối hợp trí tuệ và hành động một cách nhanh chóng, chính xác để cứu chữa người bệnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: *“Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các Bộ trưởng, Thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì, công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân”*. Đoàn kết trong ngành Y là đòi hỏi vô cùng cấp thiết để tạo nên sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ vì sức khỏe con người.

**Ba là, đối với bản thân - không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân để trở thành người thầy thuốc vừa hồng, vừa chuyên.** Người

luôn căn dặn những thầy thuốc cần phải trau dồi tư tưởng và đạo đức của người cán bộ trong chế độ dân chủ: *yêu nước, yêu dân, yêu nghề, đoàn kết nội bộ, thi đua học tập, thi đua công tác*. Bên cạnh đó, Người cũng luôn nhắc nhở người thầy thuốc phải tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nhưng phải chú trọng cái gì thiết thực và thích hợp với hoàn cảnh kháng chiến của ta.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay, kế thừa quan điểm xem con người là vốn quý nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn coi sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong nhiều năm qua, ngành Y tế đã ban hành những quy định cụ thể về y đức như: *Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6/11/1996 ban hành “Quy định về y đức” nêu lên 12 tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế; Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 ban hành “Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”*... Có thể nói, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người thầy thuốc qua từng giai đoạn, từng thời kỳ đã được cụ thể hóa thành những việc làm rõ ràng trong công tác phục vụ người bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển, từ một nền y tế còn thiếu thốn về nhiều mặt, đến nay Việt Nam tự hào góp mặt trên bản đồ y tế thế giới với nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo nên những thành công có tầm lan tỏa quốc tế.

Nghề Y là một nghề cao quý, được xã hội tôn vinh là *“thiên thân áo trắng”*. Trong giai đoạn hiện nay, những người thầy thuốc phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức mới có thể thực hiện được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Người mãi soi đường chỉ lối cho những người làm công tác y tế vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và phát triển một nền y tế Việt Nam tiên tiến, dân tộc, khoa học, đại chúng, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.



## CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

### Việc sử dụng Đảng kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 4789-CV/BTGTW ngày 09/02/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, với những nội dung sau:



Quy cách Đảng kỳ

Trong thời gian qua, có một số cơ quan, địa phương, đơn vị sử dụng mẫu Đảng kỳ và biểu tượng “Búa - Liềm” Đảng Cộng sản Việt Nam không đúng trong trang trí hội trường, cơ quan, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, chương trình văn hóa, văn nghệ, làm logo, biểu tượng tại các sự kiện.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình Ban Bí thư dự thảo Quy định về sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam; trong khi chờ Quy định của Ban Bí thư, đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý một số nội dung sau:

1. Sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, biểu tượng “Búa - Liềm” theo quy cách sau đây:

- Hình dáng, kích thước:



Chia ô Đảng kỳ

Đảng kỳ hình chữ nhật, ở giữa có biểu tượng “Búa - Liềm”, kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, tùy vào quy mô, tính chất sự kiện và mục đích sử dụng để lựa chọn kích thước cho phù hợp bảo đảm đúng tỷ lệ giữa

chiều dài và chiều rộng.

- Biểu tượng “Búa - Liềm” (Đảng huy): “Búa” và “Liềm” đặt vuông góc với nhau (không có nét chồng tại chỗ giao nhau giữa “Búa” và “Liềm”). Đường kính của “Búa - Liềm” bằng 4/10 chiều ngang lá cờ; “Búa - Liềm” đặt ở trung tâm của lá cờ. Hình “Búa” đặt chệch lên 45 độ so với chiều ngang lá cờ; cán “Búa” và cán “Liềm” hình chữ nhật; mặt trên cùng đầu “Búa” tạo thành đường thẳng với đỉnh nhọn lưỡi “Liềm”; điểm giao giữa cán “Búa” và đầu “Búa” tạo thành đường thẳng với mặt trên cán “Liềm”; điểm dưới cùng của cán “Búa” tạo thành đường thẳng ngang với điểm dưới cùng của cán “Liềm”.

- Màu sắc: Nền cờ màu đỏ tươi (như màu của Quốc kỳ); biểu tượng Búa - Liềm màu vàng tươi (như màu ngôi sao vàng 5 cánh của Quốc kỳ).

2. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt kỹ việc sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ tại các cấp, các ngành; trên báo chí, Internet, mạng xã hội, trong công tác thông tin tuyên truyền cổ động và các hoạt động chính trị, văn hóa. Kịp thời thu hồi, thay thế Đảng kỳ không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu, nhất là ở những nơi công cộng, khu trung tâm; gỡ bỏ và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm Đảng kỳ trên Internet, mạng xã hội.

### Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023

Vừa qua, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023 và đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện, với mong muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc đóng góp ý kiến



xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Theo Kế hoạch quy định, *đối tượng tham gia Giải* là công dân Việt Nam có các tác phẩm phản ánh về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ngãi (*như lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở*), được đăng, phát trên các loại hình báo chí (*báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình*) tỉnh Quảng Ngãi và Trung ương hoặc cổng/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

*Tác phẩm tham dự Giải*: Là các tác phẩm có thời gian được in, đăng tải, phát sóng tính từ ngày 01/11/2022 đến ngày 01/10/2023. *Thời gian nhận tác phẩm dự Giải*: Chậm nhất đến hết ngày 02/10/2023 (*theo dấu bưu điện*). *Địa chỉ nhận hồ sơ tham dự Giải*: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi (*Cơ quan Thường trực Giải*), số 146 đường Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi.

Ban Giám khảo sẽ đánh giá, thẩm định, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc trình Ban Tổ chức Giải quyết định các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải ở cấp tỉnh. Lễ tổng kết, trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2023.

Đề thu hút sự tham gia đông đảo của phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (*Giải Búa liềm vàng*) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023; đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phóng viên, cộng tác viên báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân viết, sáng tác, sáng tạo các tác phẩm có chất lượng đề dự Giải.

*Thông tin chi tiết về Giải và Thể lệ Giải cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thể tìm hiểu trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (quangngai.dcs.vn) - mục Hệ thống văn bản.*

## CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

### **Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của Thành phố trong 5 năm, 10 năm, 20 năm đến**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Người khẳng định, “*cán bộ là cái gốc của mọi công việc*”, “*muôn công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém*”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, là “*then chốt của then chốt*”. Vì vậy, Đảng đã ban hành nhiều văn bản, dành nhiều công sức và tâm huyết để xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay.

Thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) ngày 18/6/1997 về *chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước* và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về *tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ*, trong nhiều năm qua, Thành ủy, BTV Thành ủy đã luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của Thành phố. Vì thế, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố ngày càng phát triển, trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt, bảo đảm số lượng, có cơ cấu hợp lý. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, quy hoạch cấp ủy của Thành phố có tỷ lệ cán bộ nữ đạt 39%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 19%, quy hoạch cấp xã, phường có tỷ lệ cán bộ nữ đạt 49,5%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 57,6%. Việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thành phố đã cử 36 cán bộ học các lớp đại học, cao học, cao cấp lý luận chính trị, phối hợp mở 04 lớp Trung

cấp lý luận chính trị cho 287 đồng chí, mở 02 lớp nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý kinh tế - xã hội cho hơn 130 cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường. Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố (*không tính sự nghiệp giáo dục*) có trình độ đại học chuyên môn trở lên đạt 97,7%, trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt tỷ lệ 57,7%. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định và hiệu quả. Nhiều cán bộ được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn nên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương của Thành phố có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU ngày 07/9/2022 của BTV Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm, 10 năm, 20 năm đến, BTV Thành uỷ đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 31/12/2022 để thực hiện, trong đó đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

**Một là**, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai cho hệ thống chính trị Thành phố; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Trong đó, sẽ rà soát cử những cán bộ có triển vọng đi đào tạo các chuyên ngành, lĩnh vực chuyên sâu mà Thành phố có nhu cầu tuyển dụng, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho tài năng trẻ, cán bộ được luân chuyển được phát huy năng lực, sở trường công tác.

**Hai là**, nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào các vị trí việc làm cần tuyển; xét tuyển sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vào làm công chức cấp xã thông qua việc đăng tuyển thu hút. *Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.* Làm tốt công tác

đánh giá cán bộ, thẩm định và soát kỹ lưỡng cán bộ trước khi đưa vào nguồn quy hoạch, kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào quy hoạch cấp uỷ và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Xem xét thận trọng giữa bằng cấp trình độ chuyên môn được đào tạo và năng lực thực tiễn, sở trường của cán bộ, lấy kết quả hoạt động công vụ làm thước đo chủ yếu. Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy hoạch đảm bảo cả về cơ cấu, số lượng, gắn quy hoạch với công tác đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ.

**Ba là**, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ. Trong đó, sẽ xây dựng Trung tâm Chính trị thành phố đạt chuẩn. Đảm bảo 100% cán bộ phải được bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đến năm 2025, cán bộ chủ chốt cấp xã phải được bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên, bồi dưỡng cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý theo chức danh quy hoạch. Đến năm 2030, có 40% cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các phường dưới 40 tuổi có khả năng sử dụng ngoại ngữ đảm bảo điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế.

**Bốn là**, thực hiện các đột phá trong công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, triển vọng cấp Thành phố về làm bí thư, chủ tịch UBND cấp xã. Đến năm 2025, phân đầu trong BCH Đảng bộ thành phố có tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt từ 10% trở lên, năm 2030 tỷ lệ này đạt 15% trở lên và năm 2035 đạt 17% trở lên. *Ở xã, phường*, năm 2025 thực hiện bí thư Đảng uỷ xã, phường không phải là người địa phương đạt 50%, năm 2030 tỷ lệ này là 70% và đến năm 2035 là 90%; phân đầu đến năm 2025 có ít nhất 10% số xã, phường có tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi giữ chức vụ bí thư, chủ tịch UBND xã, phường và năm 2030 tỷ lệ này 20-25%...

Hy vọng rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự cố gắng, nỗ lực của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến xã, phường, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này sẽ đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý của Thành phố có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy



tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng TP. Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp.

## **Tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng**

Hơn 04 năm qua, từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, BTV Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng với quyết tâm chính trị và thống nhất cao trong nhận thức, hành động. Riêng trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 158 đảng viên mới (chiếm 1,6% trên tổng số đảng viên toàn thành phố, tăng 16 đảng viên mới kết nạp so với năm 2021), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố tính đến ngày 20/02/2023 là 10.050 đảng viên. Đồng thời, đã thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong năm 2022 BTV Thành ủy cho ra khỏi Đảng 03 đảng viên, xóa tên 01 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 07 đảng viên, qua đó góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên của Thành phố.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới vẫn chưa đạt kết quả so với chỉ tiêu đề ra; tình trạng đề nghị kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng vẫn còn diễn ra ở một số nơi; công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng chưa được thực hiện thường xuyên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trên, song nguyên nhân chính vẫn là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kết nạp đảng viên mới và công tác sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo Quyết định số 1826-QĐ/TU ngày 16/01/2023 của BTV Thành ủy về giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023, tổng

số đảng viên kết nạp mới trên địa bàn Thành phố là 269. Trong đó, chỉ tiêu giao cho Đảng uỷ 23 xã, phường là 200 đảng viên (nhiều nhất là phường Trần Phú 12 đảng viên, tiếp đến là các xã, phường: Nghĩa Hà, Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ, Quảng Phú: 10 đảng viên, ...); chỉ tiêu giao cho các chi, đảng bộ cơ quan là 69 đảng viên (nhiều nhất là Đảng uỷ: Công an TP, Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trần Quốc Tuấn: 10 đảng viên). Đề công tác phát triển đảng mới trong năm nay và những năm tiếp theo đạt kết quả, các cấp ủy đảng cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phát triển đảng viên; đặc biệt, cần phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên (quần chúng). Hằng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên mới, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, tuyên truyền và xác định công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức đảng nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới cần đảm bảo các yêu cầu: đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý; đảm bảo chất lượng; có phẩm chất chính trị; phẩm chất đạo đức tốt; trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở, có năng lực thực tiễn trong các phong trào quần chúng. Xác định rõ nguồn phát triển đảng viên ở các thôn, tổ dân phố hiện nay là những quần chúng tiên bộ, có tín nhiệm, được nhân dân yêu mến; trong đó quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, cán bộ đoàn, hội; bộ đội xuất ngũ; cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, tri thức, dân quân tự vệ, dự bị động viên, học sinh, sinh viên và công nhân lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ,

sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch rà soát đội ngũ đảng viên, có kế hoạch khắc phục những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt đảng hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp; qua đó, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nê nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

## KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH

### Tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023

Trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023, Thành phố đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I và tháng 02 năm 2023 đề tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực:

Tổng giá trị sản xuất (*giá SS 2010*) trên địa bàn trong tháng 02 ước thực hiện 4.222 tỷ đồng, lũy kế trong 02 tháng đầu năm đạt 9.272 tỷ đồng, đạt 22,08%KH năm, giảm 13,29 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ trong tháng 2/2023 ước thực hiện 1.740 tỷ đồng, lũy kế trong 02 tháng đầu năm đạt 4.390 tỷ đồng, đạt 25,41%KH năm, tăng 0,15 % so với cùng kỳ năm 2022; Công nghiệp - Xây dựng ước thực hiện 2.244 tỷ đồng, lũy kế trong 02 tháng đầu năm đạt 4.381 tỷ đồng, đạt

19,86%KH năm, tăng 1,95% so với cùng kỳ năm 2022; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 238 tỷ đồng, bằng 8,94% KH năm, giảm 10,53% so với cùng kỳ năm trước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 02 ước thực hiện 236,350 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng ước 587,802 tỷ đồng, bằng 13,35% dự toán giao, tăng 4,87% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng 02 ước thực hiện 113,915 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng ước 205,672 tỷ đồng, bằng 14,43% dự toán giao, tăng 49,91% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2023 là 447,121 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân đến tháng 02/2023 là 9 tỷ đồng, đạt 2,01%KHV thành phố bố trí. Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng đối với các công trình thuộc dự án trên địa bàn; công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố.

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện của đất nước trong 02 tháng đầu năm 2023. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân luôn được quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết kịp thời, đúng quy định về chế độ, chính sách cho các đối tượng;

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn được giữ vững ổn định. Hoàn thành tốt công tác giao quân năm 2023; công tác cải cách hành chính luôn được tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh.

Thời gian đến, Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.

### Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “*Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất*”, hay “*Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó*



*khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt*". Thấm nhuần lời dạy của Người và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Riêng trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. *Điển hình như:*

**Thực hiện 05 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động:** Phong trào thi đua "*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*" đã được triển khai sâu rộng, hướng đến các địa bàn dân cư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được người dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo sức lan toả và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. *Đến nay, đã có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 thôn đạt chuẩn KDC nông thôn kiểu mẫu, có nhiều mô hình được nhân rộng như: "Khu dân cư 6 không", "Đoạn đường hoa", "Thu gom xử lý rác thải"...* Phong trào thi đua "*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*", Thành phố đã bố trí hợp lý, hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, bố trí vốn đối ứng cho việc thực hiện các dự án, chương trình giảm nghèo; Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt các chính sách về ưu đãi tín dụng, hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, bảo hiểm y tế, dạy nghề việc làm, trợ giúp pháp lý... cho người nghèo. Năm 2022, đã giảm được 86 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 1,13%. Phong trào thi đua "*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*" đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm

trong công việc và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức và công dân. Nhiều cơ quan, đơn vị có những mô hình hay, sáng tạo như: mô hình của Phòng Tư pháp thành phố "*Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch tại Trung tâm hành chính công*" với 100% ý kiến đánh giá về TTHC đều đạt mức độ "*hài lòng*" trở lên; mô hình "*Cán bộ, công chức cơ quan xã Tịnh An thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện tốt cải cách hành chính*" được nhân dân đánh giá cao... Phong trào thi đua "*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*" và Phong trào thi đua đặc biệt "*Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19*" cũng đạt được nhiều kết quả thiết thực.

**Trong thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động:** Phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" đã dần đi vào đời sống xã hội, tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào việc phát triển KT-XH, đảm bảo QP,AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Một số mô hình đạt hiệu quả cao, có sức lan toả như: "*Hủ gạo tình thương*", "*Công trình điện thấp sáng đường quê*", "*Chính quyền của Nhân dân, vì Nhân dân; công sở phục vụ Nhân dân*", "*Camera an ninh, trật tự*"... Phong trào thi đua "*Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025*" đã góp phần làm cho chất lượng hoạt động tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Bộ phận một cửa thành phố và xã, phường được nâng lên; tổ chức bộ máy cơ quan Nhà nước được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, quản lý điều hành được đẩy mạnh. Thực hiện Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "*tự diễn biến*", "*tự chuyển hoá*"...

**Thực hiện phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố năm 2022** đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, kinh tế -

xã hội thành phố đạt nhiều kết quả khá toàn diện và tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,1%; thu ngân sách đạt hơn 4.000 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất tăng 11,36% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao; hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022...

Từ những kết quả đạt được qua thực hiện các phong trào thi đua, Toàn thành phố đã có 194 cá nhân đạt *Chiến sĩ thi đua cơ sở*, 14 cá nhân đạt *Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh*, 02 đơn vị được tặng *Cờ thi đua*, 01 đơn vị được UBND tỉnh đề nghị *Cờ thi đua của Chính phủ*, 21 tập thể *Lao động xuất sắc*. UBND thành phố tặng *Giấy khen* cho 249 tập thể và 1014 cá nhân; UBND tỉnh tặng *Băng khen* cho 09 tập thể và 11 cá nhân. Ngoài ra, UBND thành phố tặng *Giấy khen chuyên đề, đột xuất* cho 119 tập thể và 273 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng *Băng khen chuyên đề, đột xuất* cho 04 tập thể và 02 cá nhân...

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2022, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2023. Trong đó, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và kêu gọi các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua, chung sức, đồng lòng, năng động sáng tạo, cùng nhau vượt khó, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”; “*Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau*”; “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”; “*Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí*”, “*Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025*”, “*Dân vận khéo*”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển

kinh tế - xã hội năm 2023, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra. Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai; khen thưởng các tập thể, cá nhân theo quy định. Đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình, giải pháp sáng tạo, nhằm tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua. Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác khen thưởng.

## **Thành phố quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán**

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp ủy đảng, chính quyền TP. Quảng Ngãi và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn ai cũng có một cái Tết đủ đầy, ấm áp và động viên thêm sức mạnh, giúp người nghèo, các đối tượng chính sách xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đề trợ giúp các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã, phường tiên hành rà soát, lập danh sách, tổ chức trao tặng quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh và Thành phố cho các đối tượng chính sách, người có công, cán bộ hưu trí trên địa bàn. Trong đó, **đối với người có công với cách mạng** đã trao tặng 26.392 suất quà với tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng (*trong đó, quà của Chủ tịch nước là 8.660 suất, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng; của Tỉnh 8.866 suất, trị giá hơn 4,4 tỷ đồng; của Thành phố 8.866 suất, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng*). **Đối với cán bộ hưu trí**, Tỉnh và Thành phố đã trao tổng số 17.126 suất với tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng. Đã tiếp nhận, cấp 4.594 suất quà hiện vật của Tỉnh tặng cho các gia đình liệt sĩ trên địa bàn; tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà cho 140 gia đình chính sách người có công với cách mạng khó khăn trong cuộc sống, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 69 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em



khuyết tật đặc biệt nặng và 23 hộ nghèo tại 23 xã, phường. Thăm, tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm điều dưỡng người có công tình, Cô nhi viện Phú Hòa, Chùa Phổ Quang và Tịnh Thất Phước Quang.

Ngoài ra, UBND thành phố tiếp nhận 112,935 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình thực sự thiếu đói được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Chỉ đạo UBND các xã, phường tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chăm lo Tết cho hộ nghèo trên địa bàn, cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố được nhận hỗ trợ trong dịp Tết.

Bằng những việc làm thiết thực, với sự quyết tâm, trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể từ Thành phố đến xã, phường, đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đảm bảo cho người dân một cái Tết ấm áp, tươi vui, đầm ấm.

## **Kết quả công tác ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn trong đợt Tết Nguyên đán 2023**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các xã, phường tập trung lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm và ngay từ cơ sở; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả đợt cao điểm. Đã tổ chức kiểm tra 08 cơ sở lưu trú, 05 Trung tâm ngoại ngữ; qua đó xử phạt VPHC 01 người nước ngoài, 05 cơ sở lưu trú vi phạm các quy định về xuất, nhập cảnh với số tiền 19 triệu đồng. Phát hiện, đề nghị xử lý 01 chủ tài khoản Facebook chia sẻ bài viết có nội dung gây

ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung đổi mới, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Phối hợp Đài truyền thanh các xã, phường tuyên truyền 168 lượt về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong dịp Tết; xây dựng 02 video, viết 72 tin, bài tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND... góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm của Nhân dân.

Điều tra, khám phá 27 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 53 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản trị giá hơn 01 tỷ đồng. *Nổi bật*, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trương Quang Trọng khẩn trương điều tra, làm rõ và bắt giữ 02 đối tượng dùng dao giết người xảy ra vào đêm 12/01/2023 tại phường Trương Quang Trọng. Phát hiện, khởi tố 01 vụ - 01 bị can về hành vi chứa mại dâm; xử lý 03 vụ - 06 đối tượng về hành vi mua bán dâm; 63 vụ - 198 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. *Điển hình*, đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, khởi tố 05 vụ - 09 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền sao kê hơn 9,2 tỷ đồng. Bắt, khởi tố 04 vụ - 09 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (*đã cho khoảng 220 người trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận vay*) tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 04 tỷ đồng (*lãi suất cao nhất lên đến 365%/năm với thủ tục cho vay nhanh, gọn và dùng thủ đoạn đe dọa, khủng bố nếu người vay chậm trả tiền*).

Tập trung tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy; phát hiện 16 vụ - 25 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật (VPPL) về ma túy, thu giữ 78 viên ma túy tổng hợp và hơn 103g ma túy các loại. Tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ; tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với 11 trường hợp có nơi cư trú trên địa bàn thành phố.

Công tác đấu tranh với tội phạm và VPPL về trật tự quản lý kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phát hiện, xử lý 51 vụ - 62 đối tượng; thu giữ 3.466 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 182m<sup>3</sup> cát và nhiều tang vật có liên quan. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi VPPL trên lĩnh vực khoáng sản; qua đó, đã phát hiện, xử lý 23 vụ - 29 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán cát không có nguồn gốc hợp pháp. Phát hiện, xử lý 18 đối tượng VPPL về môi trường, an toàn thực phẩm với số tiền gần 300 triệu đồng.

Hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN và ANTT được nâng lên; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT có dấu hiệu vi phạm, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm. Tập trung thực hiện Kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020, Đề án 06 của Chính phủ. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Công an thành phố đã kịp thời phát hiện, xử lý 06 vụ - 08 đối tượng phạm tội và VPPL về pháo. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông được tăng cường, nhất là chuyên đề về nồng độ cồn; nhờ đó tình hình tai nạn giao thông được kiểm chế, giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Với những kết quả, thành tích đạt được trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết vừa qua, lực lượng Công an thành phố đã được Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân biểu dương, đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng Công an thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân.

## **Ban CHQS thành phố thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội góp phần xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “*Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bốn phận chúng ta là phải biết*

*on, phải thương yêu và giúp đỡ họ*”. Quán triệt và thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Ban CHQS thành phố đã tham mưu, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, coi đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ đối với những công hiến, hy sinh của các đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng “*thế trận lòng dân*” vững chắc.

Để thực hiện tốt công tác trên, Ban CHQS thành phố, các đơn vị cơ sở thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chính sách đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Ban CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tham mưu trúng, đúng với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức rà soát, tiếp nhận, xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng quy định. Trong năm 2022, Ban CHQS thành phố đã tổ chức chi trả theo Quyết định 62 và Quyết định 49 của Chính phủ là 22 trường hợp.

Nét nổi bật trong công tác thực hiện hoàn chỉnh và báo cáo kết luận địa bàn về công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 03 cấp. **Kết quả:** Tổng số liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn: 2.484 liệt sĩ; mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập trên địa bàn: 2.206 mộ (*Trong đó: mộ đưa vào NTLS: 1.688 mộ; mộ do gia đình quản lý: 469; mộ bàn giao NTLS khác: 49 mộ*). Trong năm, đã quy tập được 13 mộ Liệt sỹ bảo đảo kịp thời, chính xác và đúng quy định. Các xã, phường tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ trang trọng, được nhân dân đánh giá cao. Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Ban CHQS thành phố chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố thăm và tặng 18 suất cho các đối tượng



chính sách, người có công với các mạng với số tiền 27 triệu đồng.

Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của Quân đội, Ban CHQS thành phố đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, vào dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và Kỷ niệm 33 năm Ngày Hội QPTD (22/12/1989 - 22/12/2022), Ban CHQS thành phố và xã, phường đã tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Tặng quà cho gia đình DQTV, DBĐV có hoàn cảnh khó khăn: 5 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách 50 xuất với số tiền hơn 42 triệu đồng và 01 sổ tiết kiệm với số tiền 10 triệu đồng; tặng cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, địa bàn làm công tác dân vận trên địa bàn với số tiền: 11 triệu đồng. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh xây 01 nhà đồng đội với số tiền 60 triệu đồng. Sự quan tâm thăm hỏi ân cần của các cấp ủy đảng, chính quyền là động lực để các gia đình giáo dục con, cháu của mình tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tự hào với truyền thống của gia đình, quê hương, phấn đấu trở thành những người công dân tốt, cống hiến trí tuệ, công sức cho xây dựng và phát triển quê hương.

Ngoài ra, Ban CHQS thành phố thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, thấm nhuần đạo lý “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Đền ơn đáp nghĩa*”, nhân hậu, thủy chung; ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi người đối với thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Vì vậy, trách nhiệm, tình cảm đối với những người có công đã thấm sâu trong ý thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ là một kênh thông tin tuyên truyền cho người dân địa phương hiểu và thực hiện công tác chính sách trên địa bàn bảo đảm khách quan, chính xác.

Có thể nói, những kết quả Ban CHQS thành phố đã đạt được trong thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội những năm qua không những góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mà còn khích lệ động viên gia đình và các đối tượng

chính sách tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bằng nhiều hình thức, biện pháp, cách làm sáng tạo và thiết thực, Ban CHQS thành phố tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần củng cố lòng tin, động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, xây dựng “*thế trận lòng dân*” vững chắc, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

## GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

### Người giáo viên có tấm lòng thiện nguyện

Hơn 35 năm qua, dù lúc còn đi dạy học hay khi đã về hưu, cô Trịnh Thị Xuân Liên, ở Chi hội Phụ nữ thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây vẫn âm thầm làm việc nghĩa, gieo duyên thiện nguyện cho đời.



*Cô Liên nuôi heo đất giúp đỡ học sinh nghèo*

Cô năm nay 60 tuổi, nguyên là giáo viên dạy tiếng Anh của Trường THCS xã Tịnh Ấn Tây, chồng cô cũng

là thầy giáo dạy tiếng Anh tại Trường THPT Bình Sơn. Cuộc sống vợ chồng cô cũng không mấy khá giả, gần 15 năm vợ chồng cô sống trong khu tập thể của nhà trường. Mãi đến năm 2000, vợ chồng cô mới mua được mảnh đất xây căn nhà nhỏ tại quê. Lúc còn khó khăn, lương tháng đi dạy của hai vợ chồng chẳng đủ nuôi hai đứa con nhỏ, vợ chồng cô phải xoay xở làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Khó khăn, vất vả là thế nhưng cô giáo Liên vẫn dành dụm một phần kinh phí nhỏ để giúp đỡ cho học trò nghèo, đặc biệt là những học trò nghèo vượt khó học tập tốt. Cô giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: *may quần áo mới, mua sách vở, hay như chứng kiến những học trò thiếu ăn, thiếu mặc, bữa no, bữa đói,*

*không đành lòng cô đưa về nhà tận tình chỉ bảo cho các em học và ăn cơm cùng với gia đình mình... Trong số đó có một cậu học trò nghèo được cô nuôi ăn học từ thời cấp 3 đến khi vào Đại học. Anh Nguyễn Sỹ Hào, quê xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh xúc động chia sẻ: “Suốt 4 năm học Đại học, cô Liên đã chu cấp, hỗ trợ tiền để tôi trang trải việc học hành, bên cạnh đó cô luôn yêu thương chỉ bảo tôi cách đối nhân xử thế, cách làm người. Cô giáo như người mẹ thứ hai của tôi vậy”.*

Cô Liên về hưu đã được 5 năm và cũng từ đó cô luôn tiết kiệm chi tiêu, nuôi heo đất để có tiền ủng hộ cho chương trình từ thiện, trao quà cho học sinh nghèo. Cứ mỗi độ tháng 5 về, khi chuẩn bị sắp đến ngày bế giảng năm học, cô lại đập heo đất mang tiền đến ủng hộ Hội LHPN xã và Trường THCS xã Tịnh Ấn Tây để trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Đầu đặn mỗi năm, cô trao từ 10 đến 20 suất, mỗi suất từ 200.000 đến 300.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Tính đến nay, cô Liên đã hỗ trợ trao hơn 130 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây.

*Cô Liên trải lòng: “Tôi nghĩ rằng bất kì ai làm việc thiện đều xuất phát từ tâm và lòng thương người. Tôi cũng vậy, bắt nguồn từ việc mến trẻ đến yêu nghề và muốn san sẻ cho những người khó khăn hơn. Ngoài việc nuôi heo đất tiết kiệm để ủng hộ trao học bổng cho học sinh nghèo, tôi còn thường xuyên ủng hộ các chương trình thiện nguyện tại địa phương, bình quân mỗi hoàn cảnh tôi ủng hộ từ 200 - 300 nghìn đồng. Với những trường hợp thương tâm hơn thì tôi ủng hộ từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thiện nguyện để tình yêu thương và niềm hạnh phúc mãi được lan tỏa”.*

Cô giáo Liên là thế đấy, cứ lặng lẽ tiết kiệm, lặng lẽ làm việc thiện, trao yêu thương cho những mảnh đời còn khó khăn. Phải thuyết phục mãi, hôm nay tác giả mới được cô đồng ý để viết về cô – người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, luôn dang rộng vòng tay yêu thương, giúp đỡ người nghèo, góp phần tiếp thêm động lực cho các em học trò nghèo viết tiếp ước mơ đến trường. Cô như bông hoa nhỏ trong vườn hoa “người tốt, việc tốt”, góp phần làm tươi đẹp thêm cho cuộc sống.